



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ได้มีการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และ นักการภารโรง สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๑) ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายสุทธิพงศ์ โรมรัน	

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวสุจิตต์ เกิดชุมทอง	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้ตรวจสอบ และประกาศตามเอกสาร และ ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายมีคุณสมบัติ ทั่วไปไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง โดยจะไม่ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้ถึงลำดับที่บรรจุแต่งตั้ง หรือ พิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติงานในกรณีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๒.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบความเหมาะสม สำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอมฤต นิจาคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม